



ที่ จบ ๐๐๑๗.๓/ว ๓๒๙๑

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี
ถนนเลียบบนิน จบ ๒๒๐๐๐

๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค้การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี และนายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๓๒๓๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี จึงมีคำสั่งแก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ


(นายจตุพร บุรุษพัฒน์)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานจังหวัด
กลุ่มงานอำนวยการ
โทร./โทรสาร ๐ ๓๙๓๑๒๒๗๗



คำสั่งจังหวัดจันทบุรี
ที่ ๗๗๗๐/๒๕๖๓

เรื่อง แก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ
สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ
อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตามที่ได้มีคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง
การมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการสังกัด
ราชการบริหารส่วนกลางที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในเขตจังหวัด และนายอำเภอ ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการ
จังหวัดจันทบุรี นั้น

เนื่องจากปัจจุบันจังหวัดมีผู้ดำรงตำแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๒ ตำแหน่ง และมีตำแหน่ง
รองผู้ว่าราชการจังหวัดว่าง รอการแต่งตั้งจากกระทรวงมหาดไทย ๑ ตำแหน่ง ดังนั้น เพื่อให้การบริหาร
ราชการของจังหวัดจันทบุรีเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงมีคำสั่งแก้ไขการมอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้

๑. ยกเลิกผนวก ก. แนบท้ายคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่ ๔๐๓๑/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๒

๒. มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ สั่งและการปฏิบัติ
ราชการ การกำกับดูแลส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตามรายละเอียดแนบท้ายคำสั่งนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

สั่ง ณ วันที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายสุธี ทองนัยม)
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มอบอำนาจให้รองผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้กำกับการบริหารราชการ
สั่งและการปฏิบัติราชการกำกับ ดูแล ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แนบท้ายคำสั่งจังหวัดจันทบุรี ที่๒๒๓๗/๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓)

๑. เพื่อให้การบริหารราชการมีความรอบคอบ รัดกุมยิ่งขึ้น ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีมอบอำนาจให้
รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีปฏิบัติตามภารกิจ และทำหน้าที่ รับผิดชอบ กำกับ ดูแล การปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการตามภารกิจ และกำกับดูแล การปฏิบัติราชการในท้องที่อำเภอต่าง ๆ ตามเขตพื้นที่ทางการ
ปกครอง

๒. กรณีโครงการพิเศษ หรือกิจกรรมที่ดำเนินการใหม่ หรือหน่วยงานที่ยังไม่มีรองผู้ว่าราชการจังหวัด
ดูแล กำกับ เพื่อให้การบริหารโครงการมีความรอบคอบรัดกุมยิ่งขึ้น ให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่กำกับลักษณะ
งานตามส่วนราชการในสังกัดกระทรวงหรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามที่กำหนดตรวจสอบ กลั่นกรอง ก่อนเสนอ
ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี

๓. ภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบตามส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

นางสาวปภาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านสังคม	นายอลงกรณ์ แอคะระรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง
<p>ราชการส่วนภูมิภาค</p> <ol style="list-style-type: none"> สำนักงานจังหวัด ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตจังหวัดจันทบุรี (ศปท.จ.จ.บ.) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด โรงพยาบาลพระปกเกล้า สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด สำนักงานแรงงานจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานประกันสังคมจังหวัด สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด สำนักงานพาณิชย์จังหวัด สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด สำนักงานขนส่งจังหวัด สำนักงานพลังงานจังหวัด สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด <p>อำเภอ</p> <ol style="list-style-type: none"> อำเภอเขาคิชฌกูฏ อำเภอนายายอาม อำเภอแก่งหางแมว อำเภอท่าใหม่ อำเภอแหลมสิงห์ <p>ราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>องค์การบริหารส่วนตำบล</p>	<p>ราชการส่วนภูมิภาค</p> <ol style="list-style-type: none"> สำนักงานจังหวัด (ยกเว้น ศปท.จ.จ.บ.) ที่ทำการปกครองจังหวัด สำนักงานที่ดินจังหวัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด เรือนจำจังหวัด สำนักงานคุมประพฤติจังหวัด สำนักงานยุติธรรมจังหวัด สำนักงานบังคับคดีจังหวัด สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด สำนักงานสถิติจังหวัด สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานประมงจังหวัด สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัด สำนักงานสหกรณ์จังหวัด <p>อำเภอ</p> <ol style="list-style-type: none"> อำเภอมะขาม อำเภอโป่งน้ำร้อน อำเภอสอยดาว อำเภอเมืองจันทบุรี อำเภอขลุง <p>ราชการส่วนท้องถิ่น</p> <p>องค์การบริหารส่วนจังหวัด</p> <p>เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล</p>

การกำกับดูแล หรือประสานการปฏิบัติกับส่วนราชการ/หน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงหรือที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีสำนักงานในพื้นที่จังหวัด (ถ้ามี)

<p>นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านสังคม</p>	<p>นายอลงกรณ์ แอคะระรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง</p>
<p><u>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</u></p> <p>๑. กระทรวงสาธารณสุข</p> <ul style="list-style-type: none">- วิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี- ศูนย์ควบคุมโรคติดต่อโดยแมลงที่ ๖.๕ จังหวัดจันทบุรี <p>๒. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์</p> <ul style="list-style-type: none">- ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดจันทบุรี- สำนักงานเคหะชุมชนจันทบุรี- บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี <p>๓. กระทรวงศึกษาธิการ</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๑- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๑๗- มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรี- มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกวิทยาเขตจันทบุรี- ศูนย์วิจัยพัฒนา มหาวิทยาลัยโซเทียธรรมาริธา- สำนักงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดจันทบุรี- วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี- วิทยาลัยสารพัดช่างจันทบุรี- วิทยาลัยการอาชีพนายายอาม- วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว- สำนักงานส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูฯ- ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี <p>๔. กระทรวงวัฒนธรรม</p> <ul style="list-style-type: none">- วิทยาลัยนาฏศิลป์จันทบุรี- หอจดหมายเหตุแห่งชาติจันทบุรี- หอสมุดแห่งชาติรัชมังคลาภิเษกจันทบุรี- สำนักงานโบราณคดีใต้น้ำ- พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติพิพิธภัณฑสถานวิทยานววิจันท์บุรี <p>๕. กระทรวงแรงงาน</p> <ul style="list-style-type: none">- ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดจันทบุรี <p>๖. กระทรวงพาณิชย์</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานสาขาจังหวัดเขต ๔-๒จันทบุรี <p>๗. กระทรวงการคลัง</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานสรรพากรพื้นที่จันทบุรี- สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่จันทบุรี- สำนักงานธนารักษ์พื้นที่จันทบุรี- ด่านศุลกากรจันทบุรี- ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร- ธนาคารออมสิน- ธนาคารกรุงไทย- ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจสาขาจันทบุรี- สำนักงานกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย	<p><u>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</u></p> <p>๑. กระทรวงกลาโหม</p> <ul style="list-style-type: none">- กองบัญชาการป้องกันชายแดนจันทบุรีและตราด- กองพันทหารราบที่ ๒ กรมทหารราบที่ ๑- สำนักงานสงเคราะห์ทหาร ผ่านศึกเขตจันทบุรี- สำนักงานสัสดีจังหวัด- หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๑๔ <p>๒. สำนักงานตำรวจแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none">- ตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี- กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๑๑- สถานีตำรวจทางหลวง ๔- สถานีตำรวจน้ำ ๔- สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดจันทบุรี <p>๓. สำนักงานอัยการสูงสุด</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานอัยการจังหวัด- สำนักงานอัยการคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัด- สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมาย และการบังคับคดีจังหวัด <p>๔. กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none">- ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต ๑๗ จันทบุรี <p>๕. กระทรวงยุติธรรม</p> <ul style="list-style-type: none">- ทณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา- สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี <p>๖. กระทรวงการต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวจันทบุรี <p>๗. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</p> <ul style="list-style-type: none">- สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒ (ท่าสอน)- สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓ (ขลุง)- ส่วนประสานและบริหารจัดการกลุ่มน้ำชายฝั่ง- อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ- อุทยานแห่งชาติน้ำตกพลิ้ว- อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว- เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าคลองเคียนหวายจันทบุรี <p>๘. สำนักนายกรัฐมนตรี</p> <ul style="list-style-type: none">- สำนักงานประชาสัมพันธ์เขต ๗- สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจันทบุรี- สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษา- สถานีวิทยุ บริษัท อ.สม.ท. จำกัด (มหาชน) <p>๙. กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม</p> <ul style="list-style-type: none">- สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรี- ที่ทำการไปรษณีย์จันทบุรี- ที่ทำการไปรษณีย์จันทธานี- สำนักงานบริการลูกค้า กสท. จันทบุรี- ส่วนบริการลูกค้าโทรศัพท์จังหวัดจันทบุรี ทีโอที

<p>นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านสังคม</p>	<p>นายอลงกรณ์ แอคะระรัตน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี กลุ่มภารกิจด้านความมั่นคง</p>
<p><u>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</u></p> <p>๘. กระทรวงมหาดไทย</p> <ul style="list-style-type: none">- การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค- การประปาส่วนภูมิภาค <p>๙. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา</p> <ul style="list-style-type: none">- ศูนย์การกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดจันทบุรี- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานจันทบุรี <p><u>หน่วยงานภารกิจเฉพาะอื่นๆ</u></p> <ul style="list-style-type: none">- ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน การทุจริตจังหวัดจันทบุรี (ศปท.จ.จ.บ.)	<p><u>ราชการส่วนกลาง และรัฐวิสาหกิจ</u></p> <p>๑๐. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์</p> <ul style="list-style-type: none">- โครงการชลประทานจันทบุรี- สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง- ด่านกักกันสัตว์จันทบุรี- สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จันทบุรี- ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร(ผึ้ง)- ศูนย์วิจัยพืชสวนจันทบุรี- สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขต ๖- ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนฯ- ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง- สถานีพัฒนาที่ดินจันทบุรี- สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์ <p>๑๑. กระทรวงคมนาคม</p> <ul style="list-style-type: none">- แขวงทางหลวงจันทบุรี- แขวงทางหลวงชนบทจันทบุรี- สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี- ศูนย์พัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๕ จันทบุรี <p><u>หน่วยงานภารกิจเฉพาะอื่นๆ</u></p> <ol style="list-style-type: none">๑. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี๒. ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดจันทบุรี(ศอ.ปส.จ.จ.บ.)